

Luật trả lương theo sản phẩm đã thay đổi

Ủy ban Công bằng Lao động (Fair Work Commission) đã đưa ra quyết định thay đổi luật trả lương theo sản phẩm đối với Quy chế của Ngành Làm Vườn từ 28 tháng Tư năm 2022.

Quý vị có phải là nhân công ăn lương theo sản phẩm trong Ngành Làm Vườn không? Hãy tìm hiểu bên dưới xem những thay đổi có nghĩa như thế nào đối với quý vị.

Ai bị ảnh hưởng?



Nhân công ăn lương theo sản phẩm trong Quy chế của Ngành làm vườn. Nhân công ăn lương theo sản phẩm là nhân viên được trả lương theo sản phẩm. Điều này dựa vào số lượng mà người nhân viên đã hái, đóng gói, cắt tỉa hay làm.

Khi nào thì những thay đổi bắt đầu?



Thay đổi đã bắt đầu từ giai đoạn trả lương đầu tiên bắt đầu vào hoặc sau ngày 28 tháng Tư năm 2022.

Những thay đổi là gì?



Bảo đảm mức lương tối thiểu

Nhân công ăn lương theo sản phẩm có một sự bảo đảm về lương tối thiểu. Điều này có nghĩa là nhân công ăn lương theo sản phẩm được trả **số tiền cao hơn** từ:

- những gì họ kiếm được vào ngày họ làm việc với mức lương theo sản phẩm; **hoặc**
- những gì họ sẽ kiếm được trong ngày dựa trên lương trả theo giờ của họ, đó là lương trả theo giờ tối thiểu của họ (bao gồm bất kỳ lương bù giờ phụ động nào) theo Quy chế Nghề Làm Vườn nhân với số giờ họ làm việc trong ngày hôm đó.



Hồ sơ việc làm theo sản phẩm mới

Hồ sơ công việc làm theo sản phẩm thay thế cho các thỏa thuận việc làm theo sản phẩm. Chủ nhân của quý vị cần đưa cho quý vị một hồ sơ công việc làm trả lương theo sản phẩm mà họ đã ký **trước khi** quý vị bắt đầu công việc ăn lương theo sản phẩm.



Hồ sơ ghi giờ làm và mức lương mới

Chủ nhân của quý vị phải giữ một hồ sơ ghi giờ mà quý vị làm mỗi ngày và mức lương trả theo sản phẩm được áp dụng cho số giờ làm đó.

Tự lưu giữ hồ sơ

Hãy dùng ứng dụng miễn phí của chúng tôi [Record My Hours app](https://www.fairwork.gov.au/app) (ứng dụng Chấm công của tôi) ([fairwork.gov.au/app](https://www.fairwork.gov.au/app)) để theo dõi số giờ và hiệu suất của quý vị (ví dụ như quý vị đã hái, đóng gói hoặc tỉa cây/cành được bao nhiêu).

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Hãy cập nhật về các luật lệ về thỏa thuận lao động công việc theo sản phẩm bằng cách truy cập vào [Horticulture Showcase \(Trình bày về Ngành làm vườn\)](http://fairwork.gov.au/horticulture) tại fairwork.gov.au/horticulture và bằng cách [đăng ký cập nhật bằng thư điện tử của chúng tôi](http://fairwork.gov.au/emailupdates) tại fairwork.gov.au/emailupdates